

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง
ผลการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘

การเลือกตั้ง กรรมการตัวแทนรายกลุ่ม กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส่วนกลาง และกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาภูมิภาค เพื่อเป็นคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ เป็นไปตามข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับมติรับรองการจัดการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสาขาภูมิภาค ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บัดนี้การจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยชุดที่ ๘ ดังต่อไปนี้

การเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม มีกลุ่มสมาชิกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม ๒ กลุ่ม จากสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๒,๒๖๕ คน มีสมาชิกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๑,๐๙๗ คน มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๓๔ คน และบัตรเสีย ๘ ใบ โดยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ หมายเลข ๑ กลุ่มสร้างสรรค์พลังวิทยุการบิน ได้คะแนน ๗๗๐ คะแนน และกลุ่มที่ได้คะแนนลำดับรอง ได้แก่ หมายเลข ๒ กลุ่มพลังสร้างสรรค์ใหม่ ได้คะแนน ๒๘๕ คะแนน

รายชื่อกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม กลุ่มสร้างสรรค์พลังวิทยุการบิน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ จำนวน ๑๔ คน ได้แก่

๑. นายเมธี	คำแหง	สังกัด	ศจ.
๒. นายสพล	สิงห์ดารา	สังกัด	กธ.ธก.
๓. นายสังข์สิทธิ์	ประสมทอง	สังกัด	ศบ.บภ ๒.
๔. นายนิรุช	พุทธสถิตย์	สังกัด	ศก.
๕. นายรัตต์บุญญ	กลีนพิกุล	สังกัด	กผ.วบ.
๖. นางสาวไอรินา	เชี่ยวชาญ	สังกัด	ศอ.บจ.
๗. นายสุดเขตร์	เวียงสี	สังกัด	ศส.บภ ๒.
๘. นายอุฬาร	ศิริบุญฤทธิ์	สังกัด	อว.สว.
๙. นางสาววรรณมา	พรหมจันทร์	สังกัด	ศบ.
๑๐. นางสาวณัฐินี	วิบูลย์ศิลป์	สังกัด	สธ.ธก.
๑๑. นายชัยโรจน์	ร่วมรัก	สังกัด	ศบ.
๑๒. นายธันย์กมล	รื่นจิตรวรโชค	สังกัด	ศจ.



๒./๑๓.นายธนาริป...

๑๓. นายณารธิป ชื้อสุวรรณ สังกัด กธ.ธก.

๑๔. นายธมวุฒิ โภคาธิกรณ์ สังกัด วช.บว.

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส่วนกลาง มีสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส่วนกลาง ๕ คน จากสมาชิกส่วนกลางผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๑,๕๑๘ คน มีสมาชิกส่วนกลางมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๕๘๓ คน มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑๗ คน และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๔ ลำดับแรก ได้เป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส่วนกลาง ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายกิตติกร ศรีม่วง สังกัด มก.มป. ได้คะแนน ๔๐๖ คะแนน

หมายเลข ๒ ว่าที่ร้อยตรีชาย ชินะไพโรจน์ สังกัด วช.บว. ได้คะแนน ๓๗๐ คะแนน

หมายเลข ๓ นายกันต์ ที่ชนันทพร สังกัด อส.ศป. ได้คะแนน ๓๗๐ คะแนน

หมายเลข ๔ นายโอภาส คັນธวิวัฒน์ สังกัด สธ.ธก. ได้คะแนน ๓๐๔ คะแนน

และผู้ที่ได้คะแนนในลำดับรอง ได้แก่

หมายเลข ๕ นางสาวสุนีย์ ศิริบุญฤทธิ์ สังกัด พว.พส. ได้คะแนน ๒๓๖ คะแนน

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน มีสมาชิกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน เพียงคนเดียว จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๔๒ คน กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายสุทธิพันธ์ ชวลิตเลขา

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ คน จากสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๗๘ คน มีสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๔๖ คน มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๒ คน มีบัตรเสีย ๒ ใบ และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายปิติ อุณหทัย ได้คะแนน ๒๘ คะแนน

และผู้ที่ได้คะแนนลำดับรอง ได้แก่

หมายเลข ๒ นางสาวสมจินตนา สุทธิชาติ ได้คะแนน ๑๔ คะแนน



๓./การเลือกตั้ง...

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ มีสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คน โดยทั้ง ๒ คน ได้รับคะแนนเลือกตั้ง ๓๗ คะแนน เท่ากัน จากสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินใหญ่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๑๐๕ คน มีสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินใหญ่ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๗๗ คน มีบัตรเสีย ๓ ใบ กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง จึงดำเนินการจับสลากระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันโดยเปิดเผย และผู้ที่ได้เป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ์

และลำดับรอง ได้แก่

หมายเลข ๒ นายมานิตย์ แก้วจำรัส

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มีสมาชิกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เพียงคนเดียว จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๑๔๖ คน กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายคณาวุฒิ ครองรักษา

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ มีสมาชิกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เพียงคนเดียว จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๑๓๕ คน กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ พันจ่าอากาศเอกไชยยันต์ ช้างแรงการ

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก มีสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จำนวน ๒ คน จากสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๑๐๐ คน คน มีสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๘๗ คน มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๒ คน มีบัตรเสีย ๒ ใบ และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายเอกศักดิ์ โปธิ์ทอง ได้คะแนน ๔๖ คะแนน

และผู้ที่ได้คะแนนลำดับรอง ได้แก่

หมายเลข ๒ นายจามิกร ศุภร์ดี ได้คะแนน ๓๗ คะแนน



๔./การเลือกตั้ง...

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี มีสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน ๒ คน จากสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๖๖ คน คน มีสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๕๖ คน มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๒ คน และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เขตที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายสำเร็จ สารโภาค ได้คะแนน ๔๓ คะแนน

และผู้ที่ได้คะแนนลำดับรอง ได้แก่

หมายเลข ๒ นางสาววิรินทร์ พันโกฏฐิ ได้คะแนน ๑๑ คะแนน

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี มีสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน ๒ คน จากสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๓๙ คน คน มีสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๓๑ คน มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑ คน และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เขตที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นายศรัณย์ สายพันธ์ ได้คะแนน ๑๖ คะแนน

และผู้ที่ได้คะแนนลำดับรอง ได้แก่

หมายเลข ๒ นางวิภาดา โสพินนา ได้คะแนน ๑๔ คะแนน

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา มีสมาชิกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา เพียงคนเดียว จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๓๖ คน กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เขตที่ ๘ ได้แก่

หมายเลข ๑ นางภคมน จิรภัทรดิถก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



พันจ่าอากาศเอกชัชชนาท ระเวง

ประธานกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง

การเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เขตที่ ๘